

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

AI – ของแบบนี้(...?) อยู่ที่ใจ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลึกลับ... เอ๊ยมาแบบนี้

ก็เหมือนต้องมีเรื่องต้องร้ายกันยาวอีกแล้วกระมัง แต่คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เหมือนกันแหละครับ เอาแค่เอ๊ยๆ พอหอมปากหอมคอกันนิดๆ หน่อยๆ ก็พอแล้ว เพราะเป็นเรื่องที่เคยกล่าวมาบ่อยๆ ในทุกๆ ที่ ทุกๆ สมัยของการบรรยาย หรือการสัมมนา หรือแม้แต่ใน บาดตาเซียน ก็น่าจะเขียนไว้บ้างอยู่แล้วแหละครับ... ที่บอกว่า “ของแบบนี้ อยู่ที่ใจ” ก็คงไม่ใช่อะไรหรอกนะ ก็เรื่องมุมมองในการวิเคราะห์ตลาด หรือ SET Index นี้แหละ ทั้งๆ ที่ ก็เคยกล่าวอีกเช่นกันว่า ของแบบนี้ มันไม่มีใครผิดใครถูกหรือ ไม่มีใครจริง ๆ ได้หรอก ที่เป็นที่เห็นอยู่ มันก็คือการคาดการณ์ วิเคราะห์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าทั้งนั้นแหละครับ... ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะคาดไกลแค่ไหน ใครจะผิดคาด ใครคาดถูก หรือใครวิเคราะห์ถูก นั่นก็ต้องรองกันว่า ตลาดจะเฉลยทีหลัง... แต่เชื่อหรือไม่ ของแบบนี้ มันมีสองฝั่งอยู่ที่นี่ ถ้าอีกฝั่งหนึ่งถูก อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ต้องผิดไปตามระเบียบ ก็จะต้องหาอะไรช้อย่าง มาเอ๊ย... ก็ไม่รู้หรือจะหาอะไรจะเอ๊ยเพื่อจะบอกว่าจะไม่ผิด หรือ เออก็แค่ฟลุ๊ค ไม่ได้เก่ง อะไรทำนองนั้นหรือเปล่า... ก็บอกแล้วใจครับ ของแบบนี้ มันอยู่ที่ใจ ว่าเป็นกลาง หรือยอมรับ กันได้มากแค่ไหน... ปกติแล้ว ฝ่ายถูก ก็แค่เสมอตัวแหละนะ อย่าให้ผิดขึ้นมาเสียละ เรื่องยาวถึงลูกบวช ยังมีเลย... เอาเป็นว่า ในเรื่องของกาวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้คงมีนะ ตอนแรกๆ เขาจะดูที่ ผล หรือ คำตอบ หรือทางเลือก นะครับ แล้วจะไม่ทำทางย้อนไปหาเหตุ เมื่อได้ผลแล้ว ดังนั้น การลงในวันวาน ถ้าถูกมองว่า ก็เพราะข่าวไม่ดี มันจึงลงตามข่าว... อันนี้แปลว่า ไม่ใช่สายเทคนิคละ

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว หุ้นตัวนี้ ก็อาจจะมองว่าเล่นยากหน่อย แม้จะเป็นหุ้นราคาเล็กๆ

ที่น่าจะเก็งกำไรง่าย แต่ก็ใช่ว่าจะอย่างนั้นเสมอไป... การเล่นเกม เกาะเทรน น่าจะดูดีกว่า ยืนได้ ถือยาว

แนวรับ : ... 1.55-1.50 หรือ ไม่ต่ำกว่า 1.45 ไร่

เป้าหมาย : ... 2.00-2.20 เป็นเป้าหมายการเล่นรอบ

Price Chart...(AI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AI... ก็ถ้าจะว่าไปแล้ว การแกว่งตัวในระยะนี้ ก็เหมือนกำลังทดสอบแนวต้านของ กรอบซาลงที่เป็นซาลงใหญ่ๆ เสียด้วย ซึ่งนั่นหมายถึงว่า หากผ่านแนวต้านของกรอบนี้ไปได้ ซาขึ้นจริงๆ ก็น่าจะกลับมา.. เราเลยมองที่รูปแบบการแกว่งตัวในโครงสร้าง ก็จะเห็นที่ระดับ 1.45 หรือ ร้ายๆ หน่อย ถ้าจะลง แต่ไม่หลุดระดับ 1.40 ลงมานั้น เราก็น่าจะสามารถคาดหวังกการตีผ่านแนวต้านซาลงใหญ่ๆ นี้ไปได้ ... ดังนั้น การจะซื้อก็อาจจะต้องเลือกแผนหน่อย คือ รอให้ผ่าน แล้วตามน้ำ หรือ ถ้าจะซื้อก่อน ก็ต้องห้ามเห็นต่ำกว่า 1.45 หรือยิ่งถ้าหลุด 1.40 นั้น ยิ่งต้อง Cut Loss เลยนะ... เรียกว่าซื้อแพง แต่ชัวร์ หรือ ซื้อถูก ก็ได้ แต่ก็พร้อมหนีด้วย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ ฮีเยิน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้เพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน